



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามดารา ฉบับประจำวันที ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๕ มูลค่าข่าว ๕๕,๓๙๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## 'หนุ่ม-พงศ์สุข' คงภรรยาชั่วหวานใน 'รักเอย' เผยชีวิตจากนักล่ารางวัลสู่เจ้าพ่อไอที

รายการ "รักเอย" ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 16.00 น. ทางไทยรัฐทีวี กับ 2 พิธีกร "เอ" วราวุธ เจนธนากุล และ "ต๋อยต๋อย" พุทธชาติ พงษ์สุชาติ ที่จะพาไปทำความรู้จักกับแซ่บแซ่บเชิญในรายการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงไอทีและเกม กับ "คุณหนุ่ม" พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น "เจ้าพ่อไอที" ที่งานนี้ขอพักเทคโนโลยี คงภรรยา "ต๋อย" จามรี หิรัญพฤกษ์ มาเผยเรื่องครอบครัวและชีวิตรักในรายการ "รักเอย"

ที่งานนี้ เจ้าพ่อไอทีเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองว่า "ตั้งแต่เด็ก ๆ ผมเป็นเด็กที่ชอบการประกวดแข่งขัน งานแรกแม่เป็นผู้สนับสนุนให้เข้าประกวดวงดุริยางค์ที่ห้องฟ้าจำลองตอนสมัยเรียนชั้น ป.3 มีประกวดอะไรก็สมัครหมดและก็ได้รางวัลในทุกครั้ง จนโตมาก็สมัครประกวดตามรายการ

โทรทัศน์บ้าง วิฑูย์บ้าง และได้รับรางวัลชนะเลิศได้เงิน 1 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับไอทีเลย ด้วยความที่เรารอบสาขาการแสดงและกำกับการแสดงที่ มศว จนวันหนึ่งตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์เอามาพิมพ์รายงานและเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองจนสำเร็จ ซึ่งผมเป็นคนแรก ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นก็เริ่มสนใจไอทีมากขึ้น และได้เจอกับพี่จ่อห์น นูโว ซึ่งตอนนั้นเค้าทำรายการไอที ก็ชวนเราทำรายการด้วยกัน

ซึ่ง ตอน นั้น ผม ก็ เริ่ม จับ ต๊ก (ภรรยา) เค้าเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยจนจบปี 4 ก็พาต๊กไปฝากงานกับพี่จ่อห์น ก็กลายเป็นว่าผมกับเค้าก็ทำงานด้วยกัน คบกันทั้งหมด 7 ปี อีก 7 ปีต่อมาก็จดทะเบียนกัน เรา 2 คนทำงานด้วยกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน ตัวติดกันตลอด ไม่เคยเบื่อ โลกส่วนตัวของผมมีเค้าอยู่ด้วย เค้าเป็นกำลังใจ เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาให้เรา เราตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจนแก่เฒ่า ผมโชคดีที่มีครอบครัวดี มีภรรยาที่ดี แค่นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ"

มาติดตามชมเรื่องราวความรักเหล่านี้ได้ในรายการ "รักเอย" วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 16.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD

